

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๔ (ต่อ) (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๒๐ น.

วันนี้เป็นการประชุมต่อจากเมื่อวาน (จันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้ดำเนินการประชุมต่อ ซึ่งวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมนงเคราะห์ ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อจัดระบบนักสังคมสงเคราะห์ โดยกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสังคมนงเคราะห์, คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมนงเคราะห์ เพื่อควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมนงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมนงเคราะห์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง เมื่อปิดอภิปรายแล้วที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมนงเคราะห์ไว้พิจารณาต่อไป

๒. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ดินแปลงหมายเลขที่ ๒๐๗ เนื่องจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทำให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีที่ดินอยู่ในแนวเขตที่ต้องเวนคืน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน โดยชอบด้วยกฎหมายที่ต้องเวนคืนตามกฎหมาย ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เจรจาเพื่อทำความตกลงขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากเจ้าของที่ดินแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงได้ จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อยกเลิกแนวเขตที่ต้องเวนคืนในแปลงหมายเลขที่ ๒๐๗ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้แผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

ภายหลังการพิจารณาแล้วที่ประชุมวุฒิสภาลงมติรับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไว้พิจารณา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์วุฒิสภา พิจารณากำหนดการแปรญัตติ ภายใน ๗ วัน

๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .. โดยมีหลักการเพื่อยกระดับวิชาชีพแพทย์แผนไทย ส่วนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีการกำหนดให้จัดตั้งสภาการแพทย์แผนไทย, กำหนดให้มีคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย รวมถึงกำหนดเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง เช่น กระบวนการกำกับดูแลสภาการแพทย์แผนไทยจะต้องมีความชัดเจน รวมถึงควรปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทยและข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อบัญญัติบางส่วนของที่อาจลิดรอนสิทธิของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย

สมาชิกบางท่านแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษา ควรเปิดโอกาสให้กับคนใช้ทุกระดับ ส่วนข้อสังเกตอื่นๆ เช่น องค์กรประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทยยังไม่มีความเหมาะสม บางท่านแสดงความห่วงใยด้านงบประมาณ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีการระบุรายละเอียดเพียงพอ อาจทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการในอนาคต บางท่านเสนอให้พัฒนาการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รมต. วิทยา บุรณศิริ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... ไว้พิจารณาโดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จำนวน ๓๐ คน กำหนดการแปรญัตติ ภายใน ๗ วัน จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๘.๒๐ น.